



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอรับบุตรบุญธรรม

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๒๕/๒๕๖๑

ด้วย นางวรรณภา วรรณวิโรจน์ ผู้ร้อง อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๒๗๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองสาม อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเกี่ยวข้องกับมารดาเลี้ยงของนางสาวณัฐณีฉวี วรรณวิโรจน์ ผู้เยาว์ โดยผู้เยาว์ปัจจุบันอายุ ๑๙ ปี เป็นบุตรของนายจิรภัทร วรรณวิโรจน์ กับนางนงมล พรหมมา ซึ่งได้จดทะเบียนสมรสกัน และต่อมาได้จดทะเบียนหย่ากัน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ภายหลังจากจดทะเบียนหย่ากันแล้ว ผู้เยาว์ได้อยู่กับบิดามาโดยตลอด และบิดาของผู้เยาว์ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ร้อง อาศัยอยู่ด้วยกัน ทั้งสามคนที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้นต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางนงมลได้เสียชีวิต ด้วยสาเหตุ เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุจากรถ และเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ บิดาของผู้เยาว์ได้เสียชีวิตด้วยสาเหตุ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ภายหลังจากผู้ร้องได้สมรสกับบิดาของผู้เยาว์ และได้เลี้ยงดูผู้เยาว์ มาโดยตลอดตั้งแต่ผู้เยาว์อายุได้ ๒ ปี อยู่บ้านเดียวกัน โดยผู้เยาว์เรียกผู้ร้องว่าแม่ และผู้ร้องให้ความรักผู้เยาว์ดังบุตร แท้ๆ ของตน และเมื่อบิดาของผู้เยาว์ตาย ผู้เยาว์ยังอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ร้องตามทะเบียนบ้าน ผู้ร้องเป็นผู้คอยดูแล ส่งเสียเลี้ยงดูมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันผู้เยาว์เรียนหนังสืออยู่ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน โดยในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางมหาวิทยาลัยจะได้พาผู้เยาว์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสนามบินที่ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ผู้เยาว์เรียน และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้เยาว์ในอนาคตเป็นอย่างมาก แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากการขออนุญาตจากทางราชการนั้น เนื่องจากผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงต้องมีผู้ปกครอง ยินยอม แต่เนื่องจากบิดามารดาของผู้เยาว์เสียชีวิตจึงไม่มีผู้ใดให้ความยินยอมได้ เจ้าหน้าที่ในการออกหนังสือเดินทาง แนะนำให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมเพื่อที่ผู้ร้องจะได้มีอำนาจปกครองในการอนุญาตให้ผู้เยาว์ ทำหนังสือเดินทาง เมื่อผู้ร้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของอำเภอลองหลวง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนรับ บุตรบุญธรรมให้แก่ผู้ร้องได้ เหตุเพราะไม่มีผู้มีอำนาจในการให้ความยินยอมจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ด้วยเหตุขัดข้องดังกล่าว ประกอบกับผู้ร้องมีความรักผู้เยาว์เช่นบุตรแท้ๆ ประสงค์ที่จะรับผู้เยาว์มาเป็นบุตรบุญธรรม ของตนให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตศาลแทนความยินยอมของบิดา มารดาผู้เยาว์ใน การจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ในการยื่นคำร้องนี้ได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์และมารดาของนายจิรภัทร และมารดาของนางนงมล ซึ่งเป็นย่าและยาย ของผู้เยาว์แล้ว ผู้ร้องทำงานอยู่ที่บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด ตำแหน่งพนักงานธุรการ มีเงินเดือนๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท มีฐานะพอที่จะเลี้ยงดูผู้เยาว์ได้ ผู้ร้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง ใดๆ กับผู้เยาว์ และผู้ร้องไม่เป็นคนล้มละลาย ไม่เป็นคนต้องห้ามตามกฎหมายใดๆ ในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เพื่อประโยชน์แห่งความผาสุกของผู้เยาว์ในอนาคตขอศาลได้โปรดอนุญาตให้ผู้ร้องได้จดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม

ศาลนัดไต่สวนในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์ จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขออุทธรณ์ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี